

Làng kiêu mẫu ngày ấy - bây giờ

Về xã Nguyễn Xá (Đông Hưng) - làng kiêu mẫu năm xưa vào những ngày mùa thu lịch sử, đi đến đâu cũng thấy cờ hoa rực rỡ chào mừng ngày Quốc khánh 2/9.

Lật giở trang sử truyền thống của xã, chúng tôi được biết vào những năm 1930 - 1945, Nguyễn Xá đã thành lập các đội tự vệ, ban ngày tập võ, ban đêm đi tuần để bảo vệ an ninh thôn xóm và cán bộ cách mạng về địa phương gây dựng phong trào. Ngày 19/8/1945, nhân dân Nguyễn Xá cùng với quân và dân các xã nhất tề nổi dậy khởi nghĩa tiến về phủ lý Tiên Hưng giành chính quyền. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quân và dân Nguyễn Xá "thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ" cũng đóng góp cả nước nhất tề đứng lên đánh giặc. Dù nằm lọt giữa vòng vây của giặc song quân và dân Nguyễn Xá dưới sự lãnh đạo của Đảng ngày đêm đào hào đắp lũy, tổ chức lực lượng vũ trang, xây dựng làng kháng chiến, biến thôn làng của mình thành pháo đài bất

khả xâm phạm, là nỗi khiếp sợ của quân giặc. Cuộc chiến đấu của quân và dân Nguyễn Xá gian khổ mà anh dũng đã làm thất bại chính sách "giết sạch, đốt sạch, phá sạch" nhằm triệt hạ làng Nguyễn của thực dân Pháp. Năm 1952, Nguyễn Xá vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cờ: "Nguyễn Xá - làng kiêu mẫu". Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Nguyễn Xá có 687 người lên đường nhập ngũ, góp 4.170 tấn lương thực cho Nhà nước, bắn rơi 2 máy bay địch, góp phần vào chiến thắng ngày 30/4/1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Năm 1973, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho quân dân du kích xã Nguyễn Xá.

75 năm đã trôi qua kể từ ngày Bác Hồ đề nghị nước Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, làng kiêu mẫu xưa - xã Nguyễn Xá nay đã "thay da, đổi thịt". Miền quê lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa, nghệ thuật truyền thống như: múa rối nước, hát chèo, đốt pháo bông và nghề sản xuất bánh cáy - đặc sản quê lúa Thái Bình ngày càng phát triển. Hơn ai hết, những người từng sống, chiến đấu và gắn bó với mảnh đất này cảm nhận rõ điều đó. Ông Nguyễn Trọng Ứng, thôn Trán Phú gắn bó với mảnh đất này từ khi còn tấm bé nay đã sống hơn nửa đời người tâm đắc nhất chính là thành quả xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ông phần khởi cho biết: Đường sá, cầu cống được nâng cấp, mở rộng, bê tông hóa, chợ cũng được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại rất thuận tiện cho việc đi lại và giao thương của bà con. Đường giao thông mới đồng bộ được cứng hóa, cánh đồng được quy vùng sản xuất

lúa hàng hóa, cơ giới hóa được ứng dụng phục vụ sản xuất, năng suất, giá trị cao hơn xưa nhiều. Nhân dân Nguyễn Xá ngày nay không chỉ tích cực duy trì, phát triển nghề sản xuất bánh cáy truyền thống mà còn du nhập nhiều nghề mới như sản xuất bột lửa, bút bi, áo mưa, đèn pin, vợt muỗi, vừa góp phần phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vừa tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân. Ông Nguyễn Hữu Viên, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, cần bộ và nhân dân Nguyễn Xá đã đoàn kết đồng lòng góp công, góp của xây dựng thành công nông thôn mới từ năm 2015 và đến nay xã đã hoàn thành 11 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Toàn xã có 4 công ty, 7 cơ sở sản xuất lớn và 418 hộ sản xuất cá thể, giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 1.800 lao động với thu nhập bình quân từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Giá trị sản xuất công nghiệp và làng nghề năm 2020 ước đạt 375 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm 16,3%. Tận dụng lợi thế giáp thị trấn Đông Hưng, có quốc lộ 39 đi qua, gần 360 hộ dân đã đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ, tạo việc làm cho trên 450 lao động. Năm 2020, giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ của xã ước đạt 175,4 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm 8,6%/năm. Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2020 ước đạt 58,48 triệu đồng, gấp 1,89 lần so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2019 còn 1,29%, giảm 3,19% so với năm 2016.

Phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, đoàn kết nỗ lực vươn lên, Đảng bộ và nhân dân Nguyễn Xá đã và đang vẽ lên bức tranh hội tụ đủ các yếu tố "sản xuất phát triển - đời sống sung túc - diện mạo sạch đẹp - thôn làng văn minh - quản lý dân chủ" trên quê hương mình.

THU HIỀN - TẮT ĐẠT



Làng quê Nguyễn Xá (Đông Hưng).

Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN Phòng tuyến đầu chống dịch

Y tế xã, phường, thị trấn là phòng tuyến đầu chống dịch Covid-19 bởi họ gần dân, sát cơ sở nhất. Trong những ngày qua, những "người gác cổng" của hệ thống y tế phải thực hiện nhiều nhiệm vụ như: phối hợp rà soát, quản lý, theo dõi sức khỏe hàng ngày người từ vùng dịch về, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19...

“A lo! Hôm nay nhiệt độ của tôi là 37 độ, không sốt, đau họng, sức khỏe bình thường nhé”; “Alo! Báo cáo trạm trưởng nay ở thôn có một trường hợp từ vùng dịch về...” Những cuộc gọi liên tục đổ về máy điện thoại của Trạm trưởng Nguyễn Thị Thuần, Trạm Y tế xã Tiến Đức (Hưng Hà) để thông báo về tình hình sức khỏe cũng như trường hợp từ vùng có dịch mới về địa phương.

Sinh (Hà Nội) tại ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai về. Thời gian ấy, đội ngũ cán bộ Trạm Y tế đang như không có ngày nghỉ, làm việc quên thời gian.

Khi nắm được thông tin người từ vùng dịch về có biểu hiện sốt, ho, khó thở, ngay lập tức cán bộ y tế xã phải xuống gia đình bắt kể ngày hay đêm để nắm bắt tình hình, thông báo với y tế tuyến trên, giám sát chặt và rà soát, yêu cầu cách ly tại nhà những người tiếp xúc gần với trường hợp nghi nhiễm, thực hiện phun khử khuẩn tại gia đình, đồng thời tham mưu ban chỉ đạo xã phòng, chống dịch các biện pháp triển khai kịp thời. Số lượng người tiếp xúc đông, có những đêm cán bộ trạm phải thức trắng. Khi có kết quả xét nghiệm âm tính của người nghi nhiễm, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Trạm trưởng Trạm Y tế xã Tiến Đức Nguyễn Thị Thuần cho biết thêm: Quân áo bảo hộ phòng, chống dịch thiếu thốn, “vũ

khí” phòng vệ chỉ có khẩu trang, nước sát khuẩn và găng tay y tế nên khi tiếp xúc, mỗi cán bộ đều ý thức giữ khoảng cách 2m. Khi rà soát những người liên quan, điều họ sợ nhất là người nghi nhiễm khai sót dẫn đến bỏ sót người phải cách ly. Vì thế, cán bộ trạm phải lấy thông tin kê khai nhiều lần.

Trạm trưởng Trạm Y tế xã Tây Ninh (Tiền Hải) Cao Thị Duân cho biết: Nhận được cuộc gọi của Trung tâm Y tế huyện về trường hợp có người nhiễm Covid-19 về địa phương, ngay lập tức cán bộ Trạm xuống địa bàn tiếp cận các trường hợp đã tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 để điều tra dịch tễ, đồng thời tham mưu ban chỉ đạo xã các biện pháp triển khai phòng, chống dịch; phối hợp với y tế tuyến trên đưa người đi cách ly ngay trong đêm. Khi thôn Lạc Thành Nam bị phong tỏa, Trạm đã cử cán bộ chuyên môn xuống phối hợp với y tế thôn kiểm tra sức khỏe

nhân dân hàng ngày. Những cán bộ còn lại ở Trạm luôn phải đặt mình trong tâm thế trực chiến, vừa làm nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân các thôn khác trong xã vừa lo công tác hậu cần phòng, chống dịch.

Khác với đợt dịch trước, người từ các nước có dịch về được phân loại, cách ly ngay khi vừa nhập cảnh giúp địa phương, ngành công an nắm chủ động khoanh vùng thi đợt này, đối tượng rộng hơn, diễn biến dịch khó lường hơn nên công tác phòng, chống dịch cũng khó khăn hơn. Thế nhưng, với tinh thần hợp với các ban, ngành của địa phương “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để giám sát, theo dõi sức khỏe, kiểm soát nguồn lây tại địa phương góp phần vào kết quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

HOANG LANH



Cán bộ Trạm Y tế xã Song Lãng (Vũ Thư) kiểm tra sức khỏe người từ vùng có dịch về.

Phát triển BHYT học sinh, sinh viên

Trong lộ trình tiến đến mục tiêu BHYT toàn dân, học sinh, sinh viên (HSSV) là nhóm đối tượng hướng đến đầu tiên bởi những yếu tố thuận lợi như tập trung, dễ truyền thông giáo dục, độ tuổi trẻ. Vì vậy, những năm qua, công tác BHYT HSSV và phát triển BHYT HSSV trên địa bàn tỉnh được liên ngành Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội, Y tế chú trọng.

Những năm qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, nhất là ngành Giáo dục và Đào tạo ban hành các văn bản hướng dẫn liên ngành về công tác BHYT HSSV; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của phụ huynh và học sinh về mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi, mức hỗ trợ khi tham gia BHYT. Đồng thời, chỉ đạo bảo hiểm xã hội các huyện thực hiện các giải pháp về phát triển, nâng cao chất lượng công tác y tế trường học. Chủ động rà soát, đối chiếu và thực hiện việc in ấn, phát hành thẻ kịp thời ngay sau khi nhận được danh sách HSSV tham gia từ các trường học. Ngành Giáo dục và Đào tạo thường xuyên lồng ghép, triển khai công tác BHYT HSSV trong hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học tới các phòng giáo dục và đào tạo, các trường trực thuộc và chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện.

Năm học 2019 - 2020 là năm thứ 10 thực hiện BHYT HSSV theo Luật Bảo hiểm y tế. Công tác BHYT HSSV tại Thái Bình tiếp tục đạt kết quả cao với 100% số trường và 99,71% HSSV tham gia BHYT. Cơ cấu tham gia BHYT HSSV giữa các cấp học có độ đồng đều

hơn năm học trước. Các huyện có 100% số HSSV tham gia BHYT như: Quỳnh Phụ, Kiến Xương, Hưng Hà, Đông Hưng, Thái Thụy. Hệ thống y tế trường học ngày càng được củng cố, tăng cường về số lượng, chất lượng. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV luôn được bảo đảm. Trong năm học vừa qua đã có hàng trăm nghìn lượt HSSV được chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh ngoại trú và điều trị nội trú tại các bệnh viện từ trung ương đến địa phương. Nhiều HSSV ốm đau, phải

điều trị tại các cơ sở y tế có chi phí cao đã được quỹ BHYT thanh toán. Điển hình như em Nguyễn Hương Ly, học sinh Trường THCS Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) bị bệnh bạch cầu dạng tủy cấp, đã được quỹ BHYT thanh toán hơn 350 triệu đồng; em Trần Mạnh Nam, học sinh Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Châu (Quỳnh Phụ) bị bệnh nhiễm trùng huyết không xác định, được quỹ BHYT thanh toán trên 175 triệu đồng; em Đỗ Thu Thủy, học sinh Trường Tiểu học và THCS Thái Tân (Thái Thụy) bị y lao màng

điều kiện để các em phát triển toàn diện.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác BHYT HSSV trong năm học tới, góp phần sớm đạt mục tiêu BHYT toàn dân, liên ngành Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội, Y tế tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện BHYT HSSV theo đúng kế hoạch đã đề ra. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, trường học đối với công tác BHYT HSSV; nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho HSSV. Ngành Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho HSSV, hướng dẫn HSSV cách phòng, chống bệnh tật và các tệ nạn xã hội ở lứa tuổi học đường. Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các trường học. Ngành Bảo hiểm xã hội đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền thực hiện chính sách BHYT theo Luật. Hướng dẫn tổ chức thu phí, phát hành thẻ BHYT cho HSSV; giải quyết kịp thời những vướng mắc, đề nghị của các đơn vị cũng như HSSV, nhất là vào thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Quản lý quỹ BHYT HSSV hợp lý, an toàn và hiệu quả theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

Năm học 2020 - 2021, toàn tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu 100% số trường và 100% số HSSV tham gia BHYT. 100% số trường thực hiện tốt công tác y tế trường học.



Tham gia bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên được hưởng nhiều quyền lợi.

THU HOÀI

LỢI ÍCH

- Được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí
- Được khám chữa bệnh (KCB) tại các cơ sở y tế có ký Hợp đồng KCB BHYT trên toàn quốc
- Được quỹ BHYT chi trả từ 80 - 100% chi phí khi KCB đúng tuyến
- Giúp giảm gánh nặng về chi phí KCB khi ốm đau, tai nạn
- Quý BHYT chi trả hàng chục nghìn loại thuốc và dịch vụ y tế
- Góp phần chia sẻ rủi ro, phát huy tinh thần "lá lành đùm lá rách" giữa những người tham gia

RỦI RO KHI KHÔNG CÓ BHYT

- Phải tự chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh
- Khó có thể tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, thuốc đắt tiền
- Kinh tế sa sút khi không may mắc bệnh hiểm nghèo

https://infographics.vn

TTXVN Vietnam News Agency

theo vnnet.vn